

**บทความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปฯ (๕)**  
**เรื่อง “อยากให้พี่น้องคนไทยปรองดองรักกันเหมือนเดิม”**

เรียบเรียงโดย ชลธิศสา อองอาจ

ตั้งแต่ยุคสมัยประวัติศาสตร์ชาติไทย ได้มีการจดจารึกถึงความรักชาติของคนไทยมีปรากฏให้เห็นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด คนไทยรักกันและร่วมกอบกู้ประเทศไทยให้พ้นภัยจากอริราชศัตรูทั้งภายในและภายนอกประเทศ จนสามารถคงความเป็นเอกราชประเทศเดียวที่อยู่ท่ามกลางประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องเสียดินแดนหรือเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติ สาเหตุที่ประเทศไทยคงความเป็นไทได้ปัจจัยที่สำคัญอยู่ที่คนไทยรักและสามัคคีกัน

กาลเวลาผ่านไปสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความรักกันของคนไทยและทำให้เกิดความขัดแย้งจนเกิดความแตกสามัคคีของคนไทยด้วยกันก็คือความเห็นที่แตกต่างและยังไม่ตกผลึกทางความคิด จากรายงานการวิจัยการสร้างความปลอดภัยแห่งชาติของสถาบันพระปกเกล้า กล่าวถึงรากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งของคนไทยมิใช่เพียงเรื่องผลประโยชน์ แต่เป็นเรื่องของการให้คุณค่าและความเชื่อต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การต่อสู้เพื่อให้คนไทยมีอิสระ เสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงดำเนินการมาหลายสมัย แต่ก็ยังไม่ถึงฝั่งนับวันความขัดแย้งยิ่งมีความรุนแรงมากขึ้น จนล่าสุดเมื่อกลางปี พ.ศ.๒๕๕๗ ที่ผ่านมามีการรักษาความสงบแห่งชาติได้ร่วมกับทุกภาคส่วนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นกับคนไทยทั่วทุกภูมิภาค โดยหวังให้คนไทยสามารถอยู่ร่วมกันได้ท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย เคารพในคุณค่าของกัน และกัน ภายในสังคมที่มีความเป็นประชาธิปไตย

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศของ “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตพบว่าสิ่งที่คนไทยต้องการหลังจากที่เกิดความขัดแย้งกัน อันดับ ๑ การให้อภัย ลดทิฐิหยุดทะเลาะเบาะแว้งกัน เห็นแก่ชาติบ้านเมืองเป็นสำคัญ อันดับ ๒ ต้องปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้คนไทยมีความรัก ความสามัคคี น้อมนำพระราชดำรัสในหลวงมาใช้ในการดำเนินชีวิต อันดับ ๓ หยุดการกระทำที่สร้างความเดือดร้อนให้กับบ้านเมือง ยุติการเคลื่อนไหว ไม่ใช้ความรุนแรง อันดับ ๔ ให้จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ สร้างความสามัคคี อันดับ ๕ ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ลงโทษผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย อันดับ ๖ ควรจัดให้มีการเลือกตั้งอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย โดยความคิดเห็นของประชาชนได้สอดคล้องกับกรอบของแผนการดำเนินงานและการปฏิบัติของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ

หากเมื่อใดคนไทยเข้าใจกัน เลิกวิวาท ลดมานะทิฐิ หันหน้าเข้าหากัน ปรีกษาหารือกัน ด้วยความประนีประนอมยอมความกัน ความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ ย่อมเกิดและเจริญขึ้นได้ ด้วยคุณธรรมของผู้นำและประชาชนทุกหมู่เหล่า สิ่งสำคัญที่เป็นยอดปรารถนาของทุกคนนั้น คือ “อยากให้พี่น้องคนไทยปรองดองรักกันเหมือนเดิม”

-----